

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามสกุลเงินตปท., กังวลหนี้ยุโรปลามเข้าเยอรมนี

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าในทิศทางเดียวกับยูโร และสกุลเงินภูมิภาค จากการที่นักลงทุนวิตกว่า ปัญหาหนี้ของยุโรป อาจจะถูกลามเข้าไปยังเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ในยุโรปโซน

*ยูโรทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ เมื่อเทียบดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากดิ่งลงอย่างหนัก ภายหลังจากประมูลขายพันธบัตรเยอรมนี ที่ได้รับการตอบรับน้อยมาก ทำให้เกิดความวิตกว่าวิกฤติหนี้เริ่มที่จะคุกคามเยอรมนีแล้ว

*การขายพันธบัตรของเยอรมนี วานนี้ ประสบความล้มเหลวมากที่สุดนับ ตั้งแต่เริ่มมีการขายยูโร ขณะที่อัตราผลตอบแทนที่ต่ำ เป็นปัจจัยที่ไม่ดึงดูดให้นักลงทุนเข้าประมูลพันธบัตรเยอรมนี แต่นักวิเคราะห์ก็เตือนว่า อาจมีเหตุผลที่แยกต่างหากอยู่เบื้องหลังผลการประมูลดังกล่าว

*นักลงทุนวิตกอยู่ร่วมกับรายงานที่ว่า เบลเยียมกำลังหวังพึ่งฝรั่งเศส ให้อัดฉีดเงินสนับสนุนฉุกเฉินมากขึ้น ให้แก่ธนาคารเดิเคีย ภายใต้ข้อตกลงช่วยเหลือวงเงิน 9.0 หมื่นล้านยูโร ซึ่งดูเหมือนว่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

*ส่วนสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลงอีก ภายหลังจากได้รับผลกระทบจากข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแอของจีน โดยดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงต่ำกว่าระดับ 0.9700 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกตั้งแต่ต้นเดือนค.ศ.54

*ตลาดจะรอดูข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีวันนี้ ขณะที่ตลาดการเงินสหรัฐ ปิดทำการในวันนี้ เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.249 บาท

*09.13 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 31.34/37 จาก 31.26/28 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.32/39 จาก 31.27/29 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 77.04/08 จาก 77.36 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3361/65 จาก 1.3341 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เมื่อคืนยูโรก็ clash ลงมาอีก จากผลประมูลของเยอรมนี ตอนนีตลาดมีแต่ความกลัว มีข่าวอะไรเข้ามา ก็จะมี react ค่อนข้างแรง" ตีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้าอยู่ในทิศทางอ่อนค่า ตามยูโร และสกุลเงินภูมิภาค จากความกังวลว่าวิกฤติหนี้ยุโรปจะถูกลามไปถึงเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศหลักในยุโรปโซน

ขณะที่ปริมาณธุรกรรมที่ไม่น่าแน่นอนนัก ก็ทำให้ความเคลื่อนไหวของเงินบาทค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าปกติเช่นกัน โดยตีลเลอร์ มองแนวรับเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 31.50 และแนวต้านที่ 31.20